

บทที่ 25

การนำคนมารู้จักกับพระเจ้า
 ควบคู่กับการเป็นพยานส่วนตัว

เป้าหมาย เพื่อเรียนรู้ถึงตัวอย่างการเป็นพยาน ของพระเยซูคริสต์

ข้อพระคัมภีร์ โยฮัน 1/37-38, 3/1-7, 5/36

มัทธิว 9/9-13, 37, 38 1 เปโตร 3/1-2

การเป็นพยานคืออะไร ?

เมื่อเราไปศาล เราเป็นพยานยืนยันเหตุการณ์และข้อเท็จจริงที่เราได้ประสบพบเห็นต่อศาล ในทำนองเดียวกัน เมื่อเราเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต์ เราก็นับยืนยันและแบ่งปันให้ผู้อื่น รู้ เห็น เกิดความเข้าใจ ว่า พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างไร เราเชื่อในพระเยซูแล้ว มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้าง พระองค์ทรงช่วยเราอย่างไร ?

การค้นพบที่ยิ่งใหญ่

เซอร์ เจมส์ ซิมป์สัน นักเคมีและนายแพทย์ผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้ค้นพบคลอโรฟอร์ม ยาสลบที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์เป็นอย่างมาก วันหนึ่งมีนักข่าวถามท่านว่า

"การค้นพบ หรือค้นคว้าสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในชีวิตของท่าน"

เซอร์ เจมส์ ซิมป์สัน ตอบว่า "การค้นพบ ที่ข้าพเจ้าถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุด ในชีวิตของข้าพเจ้าก็คือ การค้นพบถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำเพื่อข้าพเจ้า"

พระเยซูคริสต์ได้วางแบบอย่างในการเป็นพยานแก่เราอย่างไร ?

1. พระองค์ทรงเป็นพยานด้วยชีวิต โยฮัน 3/2, 5/36

พระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นพยานด้วยคำพูดเท่านั้น แต่ชีวิตของ

พระองค์เป็นชีวิตที่มีอิทธิพล ถ้อยคำที่พระองค์ประกาศกับชีวิตที่พระองค์ ทรงสำแดงนั้นสอดคล้องกัน ด้วยเหตุนี้เวลาที่พระองค์ สอน เทศนา หรือเป็นพยาน จึงมีคนฟัง และติดตามพระองค์เป็นจำนวนมาก

คำสอน หรือคำพยานที่ไม่สอดคล้องกับการกระทำ หรือความประพฤติ ก็ไม่มีน้ำหนักใด ๆ

คนหัวล้านชายยาวแก้มม่วง

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีคนชายยาวเร่คนหนึ่ง เทียวตระเวน ไปตามที่ต่าง ๆ ชายยาวหลายคน รวมทั้งยาวแก้มม่วง แต่ปัญหาของ ชายคนนั้นคือ เขาเป็นคนหัวล้าน แม้ว่าเขาจะพยายามโฆษณาเพียงใด ก็ตาม ก็ขายไม่ออกอยู่ที่ จนในที่สุดเขาก็เลยต้องเลิกขายยาวแก้มม่วง หันไปขายอย่างอื่นแทน

อุทาหรณ์นี้ชี้ให้เราเห็นว่า การแสดงออกในชีวิตประจำวัน และความ ประพฤติของเรามีความสำคัญอย่างไร ต่อคำพยานหรือคำสอนของเรา

2. พระเยซูทรงมีความรักและห่วงใยต่อคนทั้งหลาย

ฆธ. 9/9 ลูกา 8/34 โยฮัน 1/37-38

พระองค์มีความรักห่วงใย เมตตาสงสารคนทั้งหลาย ทรง เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของเขา ทรงช่วยเหลือผู้มีปัญหา ผู้ ตกทุกข์ได้ยาก เจ็บป่วย และถูกผีรังควาน

พระเยซูไม่ได้เป็นเหมือน นักพูด หรือ นักแสดงปาฐกถา ทั้งหลาย หรือนักการเมืองที่ปากดีทั่วไป บางคน ที่มีแต่ถ้อยคำหวาน ไพเราะ หวานลอมด้วยคำสัญญา แต่ใจจริงไม่ได้สนใจถึงความทุกข์ ล้ำบากของประชาชน

ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงรักพระองค์ ติดตาม และต้องการ ฟังคำสอนของพระองค์

3. พระเยซูทรง "ออกไป" ใช้ชีวิตท่ามกลางประชาชน

มธ. 9/11-13, 37, 38

การจับปลาที่ไคยลจะต้องไปจับในที่ ๆ มีปลาชุกชุมจนใด
การที่เราจะนำคนมารู้จักกับพระเจ้า เราก็ต้องออกไปท่ามกลางฝูงชน
ฉนั้น

ไม่มีชาวประมงคนใด จะมานั่งจับปลาอยู่ในอ่างอาบน้ำใน
บ้านของตน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่คริสเตียนเป็นจำนวนมาก นั่งคอย
นอนคอย อยู่แต่ในโบสถ์ หรือในบ้าน คงจะมีปลาไม่กี่ตัวที่จะวิ่งมาชนเบ็ด

พระเยซูเป็นพระเจ้า แต่พระองค์มิได้เสวยสุขอยู่ตาม
สวรรค์ พระองค์ยอมสละความสุข มาเกิด เป็นมนุษย์ที่ต่ำคอย และในที่
สุดยอมทนทุกขทรมาร จนสิ้นชีวิตบนไม้กางเขน พระองค์เสด็จมาอยู่ท่าม
กลางประชาชน และช่วยประชาชน ที่พระองค์ทรงรัก ถ้าเรารักและห่วง
ใย คนที่หลงหาย ยังไม่พบกับความรอดพ้นจริง ๆ เราก็อยู่นิ่งไม่ได้
ต้องออกไป เช่นเดียวกัน

4. พระเยซูทรง "เชื่อเชื่อ" ให้คนทั้งหลายศรัทธาใจเชื่อ และไว้วางใจพระเจ้า โยฮัน 3/3-7 มธ. 9/9

เอนรี พอร์ค เป็นคนพบและก่อตั้ง บริษัทรถยนต์ฟอร์ค
ที่ใหญ่โต ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านมีเพื่อนคนหนึ่ง เป็นคนชายประ
กันชีวิต วันหนึ่งท่านขอประกันชีวิตกับบริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อเพื่อนคนนั้นรู้เรื่อง
เขา ก็รีบวิ่งมาหาท่านทันที ถามว่า "ทำไม คุณไม่ซื้อของผมละ เราเป็น
เพื่อนฝูงกัน น่าจะอุดหนุนกันหน่อย" เอนรี พอร์ค ตอบว่า "ก็คุณไม่เคย
เสนอขาย หรือเชื่อเชื่อให้ผมซื้อ สักครั้งหนึ่งเลยนะ ผมจะไปรู้ได้อย่างไร
ว่าคุณ อยากรายให้ผม"

การเป็นพยานก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราบอกให้เขารู้เรื่อง
ของพระเยซูอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้เชิญชวนให้เขาศรัทธาใจรับเชื่อ
ก็เท่ากับว่า เราทำงานสำเร็จไปเพียงครึ่งเดียว เราต้องเป็นพยาน
ไปด้วย และบอกให้เขารู้วิธีที่จะรับเชื่อพระเจ้าไปด้วย อยาให้เหมือน

พนักงานขายรถยนต์ อธิบายเสียเทคนิคเหนื่อยว่ารถยนต์ของคุณคืออะไร
ไร ทำไมคุณควรซื้อรถคันนี้ แต่เสร็จแล้วไม่ได้บอกลูกค้าว่า วิธีซื้อ
เป็นอย่างไร เงินสด หรือ เงินผ่อน มีการลดหย่อนเปอร์เซ็นต์อย่างไร
ไร มีบริการอะไรบ้าง

เวลาที่พระองค์ทรงสอน และเป็นพยาน พระองค์ชี้ให้คนทั้ง
หลายเห็นความจำเป็นที่เขาจะต้องรับเชื่อพระเจ้า และพระองค์
บอกทวยว่า จะรับเชื่อพระองค์ได้อย่างไร

ข้อท่องจำ "แต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาประทับอยู่กับท่าน
พวกท่านจะได้รับความรู้ที่จำเป็นในการประกาศแผนพระ
เรื่องของเรา ให้แก่ประชาชนในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่ว
ทั้งมณฑลยูดาเยา มณฑลสะมาเรีย และทุกหนทุกแห่งทั่ว
โลก" กิจการ 1/8

ข้อควรจำ การได้พบพระเจ้า คือการพบกับชีวิตที่จะอยู่ต่อไปนั้นเอง
ภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษา เขียนคำพยานของตนเองสั้น ๆ โดย
ตอบคำถามดังต่อไปนี้

- 1) มารูจักกับพระเยซูได้ อย่างไร ? เมื่อใด ?
- 2) เมื่อใดที่รู้จักพระองค์แล้วชีวิตของท่านเปลี่ยนไป
อย่างไรบ้าง ?
- 3) พระคัมภีร์ข้อใดมีความหมายมากที่สุดในชีวิตของ
ท่าน ?
- 4) ท่านมีโครงการใด จะเป็นพยาน และรับใช้
พระเจ้าอย่างไร ?